

# ราชพฤกษ์



สารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ฉบับที่ 453 ปีการศึกษา 2559 ประจำวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2559

<http://www.bru.ac.th>

## มรภ.บุรีรัมย์ ขับเคลื่อนศักยภาพบุคลากร อบรมหลักสูตรคณาจารย์ในเขตสหกิจศึกษา



สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขับเคลื่อนศักยภาพบุคลากร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “หลักสูตรคณาจารย์ในเขตสหกิจศึกษา”

ผศ.ดร.สุพัชรา รักการศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “หลักสูตรคณาจารย์ในเขตสหกิจศึกษา” ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีคณาจารย์และนักศึกษาตัวแทนจากสาขาวิชาต่างๆ ที่เข้าร่วมสหกิจศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนกว่า 100 คน



ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานสหกิจศึกษา และกระบวนการ ขั้นตอนในการนิเทศงานสหกิจศึกษา สามารถนำความรู้ไปดำเนินงานหรือปรับปรุงการดำเนินงานสหกิจศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดบูรณาการการเรียนกับการทำงานของนักศึกษาอย่างมีคุณค่า ตลอดจนให้คณาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานในฐานะคณาจารย์ในเขตสหกิจศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ



โดยเนื้อหาของการอบรมเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากดร.อลงกต ยะไวทย์ ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อ.ทศย์รัตน์ บัณฑิตยารักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ผศ.ดร.อัคราพร โชติพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม อ.ณัชดิพงษ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรตลอดระยะเวลาทั้ง 3 วัน







# สารจากอธิการบดี

## รศ.มาลิณี จุโฑปะมา

ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เป็นวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งคณะกรรมการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมฟังเทศน์และเวียนเทียน ปีนี้มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ได้เห็นภาพงดงามที่นักศึกษาหญิงสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สวมเสื้อนักศึกษาและนุ่งผ้าซิ่นมาเวียนเทียน สวยงามน่าชื่นชมอย่างยิ่ง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ดิฉันได้รับเกียรติจากเครือข่ายอาเซียน-ประเทศไทย ในโครงการเสริมสร้างผู้บริหารและนักพัฒนาระดับสูงสู่ประชาคมอาเซียนให้เข้ารับรางวัล "Asean award 2016" สาขาการศึกษา โดยประธานในการมอบรางวัลคือ **ฯพณฯพลเรือเอกชุมพล ปัจจุสมานนท์** องคมนตรี ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร รางวัลที่น่าภาคภูมิใจนี้เป็นรางวัลของบุคลากรทุกท่านของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงขอขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและคณะกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศทั้งสองคณะที่มีส่วนสำคัญทำให้ได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจร่วมกันในครั้งนี้

วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดสัมมนา 3 สภา ได้แก่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยจัดงานสัมมนา ณ โรงแรมไฮย็อนเซจูร์ รีสอร์ทเกาะช้าง จังหวัดตราด ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "นโยบายชัดเจน วิชาการเด่น เน้นธรรมาภิบาล" ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงาม ทำให้ได้ผ่อนคลายและเป็นการเพิ่มพลัง และพร้อมที่จะกลับมาปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ต่อไป ขอขอบคุณ ดร.ผดุงชาติ ยั่งยืน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ประสานจัดหาที่พักที่สะดวกสบาย และสวยงามให้ผู้เข้าสัมมนา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดงานวันเกิดให้กับบุคลากรในเดือนพฤษภาคม ซึ่งปีนี้สมาชิกเดือนพฤษภาคมเลือกไปทำบุญที่บ้านบุรีรัมย์ (บ้านพักผู้สูงอายุ) โดยจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของที่ระลึกแก่ผู้สูงอายุทุกท่าน ตลอดจนมีการแสดงที่สนุกสนานร่วมกัน หลังจากนั้นเป็นการอวยพรวันเกิด มอบของขวัญวันเกิด และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ในเดือนมิถุนายน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะจัดงานวันเกิดให้กับบุคลากรในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยสมาชิกเดือนมิถุนายน เลือกที่จะทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป ในเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาชิราลงกรณ จึงขอเชิญร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

คุณภาพและคุณธรรม  
นำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้รุ่งเรือง

(รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์







## ขอแสดงความชื่นชม นักศึกษาศาสตร์ ชนะเลิศการประกวดมิสแกรนด์บุรีรัมย์ 2016

นางสาวกัทธิตยา รัตนจริยา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คิวารางวัล "ชนะเลิศ" จากการประกวดมิสแกรนด์บุรีรัมย์ 2016 (Miss Grand Buriram 2016) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัด

บุรีรัมย์ และได้รับหน้าที่เป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2559 (ถ่ายทอดสดช่อง 7 เวลา 22.00 น.)



## มรท.บุรีรัมย์ รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะสำนัก ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ร่วมดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิชาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เดินทางมารายงานตัวเป็นจำนวนมากถึง 1,680 คน สร้างความพึงพอใจแก่คณะกรรมการดำเนินงานทุกๆ ฝ่าย ที่ทำงานกันอย่างขะมักเขม้น





## มร.ก.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเวียนวันวิสาขบูชา

รศ.มาลินี จุฑาปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 200 คน ร่วมกิจกรรมโครงการเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 ที่จัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.เชาว์ การวิชา ผู้อำนวยการสำนัก ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

ณ บริเวณองค์พระพุทธรูปพุทธไสยาสน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ สืบสานพระพุทธศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป อันเป็นสิ่งที่ตั้งาม



## เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ก.สกลนคร ศึกษาดูงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.วิระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณาจารย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวนกว่า 50 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทั้ง 2 คณะ ในเรื่อง ข้อมูลของคณาจารย์ สาขาวิชาที่เปิดสอน การทำงานของเจ้าหน้าที่ในคณะ การบริหารจัดการต่างๆ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างทั้งสองคณะ เพื่อที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนคณะไปสู่

องค์กร แห่งการเรียนรู้ โดยที่ผู้นำองค์กรมีเป้าหมายและความคาดหวังให้ผลการดำเนินงานขององค์กรมีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป





## การสื่อสารมวลชน ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติ ภาคสนาม ด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อ.จنگล ติริประภา หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วย อ.ภคณิษา อภิศุภกรกุล และ อ.ปัทมาวดี วงษ์เกิด นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 จำนวน



39 คน ลงพื้นที่ ฝึกปฏิบัติการด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์ภาคสนาม ภายใต้หัวข้อ “ย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามตำนาน พระพุทธเจ้าหลวง” ในวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสบการณ์ตรงให้แก่ศึกษาในผลิตผลงานด้านการด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์ และให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงความสำคัญความเป็นมาของประวัติศาสตร์ รวมถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องรู้ผ่านการผลิตสารคดีท่องเที่ยว โดยรายละเอียดของการจัดกิจกรรมนักศึกษาผู้ร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในโครงการตั้งแต่ต้น จนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการ นักศึกษาจะทำงานเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มจะได้รับโจทย์ในการถ่ายภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อจัดทำสารคดีท่องเที่ยวออกมาในรูปแบบของสื่อวีดิทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ มีการแบ่งหน้าที่การทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีม การถ่ายทอดและแนะนำจากรุ่นพี่รุ่นน้อง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถเสริมสร้างความรู้ เทคนิค ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ ในด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์



## มนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมคณาจารย์สมัชชาสามัญ แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก

ดร.ผดุงชาติ ยังดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ จัดประชุมคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สมัชชาสามัญ ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชัยคณาภิรักษ์กุล อาคาร 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณาจารย์ในคณะเข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน

โดยภายในงานได้มีการแสดงความยินดีกับท่านผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.บุญยงเสนาอ ตริวิเศษ และ ดร.อโศก ไทยจันทรรักษ์





## เทคโนโลยีเซรามิกส์ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการนำเสนอผลงานของนักศึกษา สาขาวิชา เทคโนโลยีเซรามิกส์ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมาน ออาคารปฏิบัติการเซรามิกส์ เป็นกิจกรรมการสอบหัวข้อการทำผลงานวิจัย และแสดงความก้าวหน้าของผลงาน โดยนักศึกษา ได้นำเสนอผลงานที่จัดทำขึ้น โดยมี อ.วัชร วัชรภัทรกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย อ.กฤษดากร เชื้อมกลาง อ.ปราโมทย์ ปิ่นสกุล และ อ.พนิช สมสะอาด อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจสอบผลงานในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ได้นำเสนอผลงานของตนเอง ฝึกการนำเสนอผลงาน และนำคำแนะนำไปปรับใช้กับชิ้นงานของตนเองต่อไป



## บริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการ เสริมทักษะนักศึกษาเพื่อเข้าสู่อาชีพ



สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ โดย อ.ชนินาท ทิพย์อักษร จัดโครงการเสริมทักษะนักศึกษาเพื่อเข้าสู่อาชีพ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมาน ห้องประชุม

พุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนภุต ศรีอ่อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลไลซ์ ซีเอส เต็ม โซลูชั่น จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีการพัฒนาบุคลิกภาพที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในแง่มุมต่างๆ เช่น การตั้งเป้าหมายในชีวิต วิธีคิดที่ถูกต้อง และลักษณะพนักงานที่ผู้ประกอบการต้องการให้เข้าทำงานด้วย รวมถึงการทดสอบลองสัมภาษณ์งานเมื่อเข้าไปสมัครงาน





## มรภ.บุรีรัมย์ พัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดสัมมนา บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รศ.มาลีนี จุโทปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา ซึ่งจัดขึ้นโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มีคณาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเป็นจำนวนกว่า 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ได้ทราบบทบาทหน้าที่ของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และทราบเงิระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน และเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ยังไม่เคยเป็นที่ปรึกษาได้รับทราบและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในทิศทางเดียวกันอันเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรทิพ คำเนิน ผศ.ดร.อัศวพรดิ์ เนื้อไม้หอม เป็นวิทยากร



## มรภ.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวันเกิดบุคลากร เดือนพฤษภาคม

รศ.มาลีนี จุโทปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดงานกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ บ้านบุรีรัมย์ (บ้านพักผู้สูงอายุ จังหวัดบุรีรัมย์) ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 30 คน โดยกิจกรรมเป็นการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการ ปิดท้ายด้วยการกล่าวอวยพรวันเกิด มอบของขวัญ และรับประทานอาหารร่วมกัน





อธิการบดี รับรางวัล Asean award 2016 “สาขาศึกษา”



รศ.มาลินี จุโทปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับรางวัล “Asean award 2016” สาขา “การศึกษา” จาก **ฯพณฯ พลเรือเอกชุมพล** ปัจจุบันนท์ องคมนตรี ในโครงการเสริมสร้างผู้บริหารและนักพัฒนามาระดับสูงสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นโดย สภา เครือข่ายอาเซียน-ประเทศไทย ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร



นักศึกษาศิลปศึกษา ได้รับรางวัลการแข่งขัน การสร้างสรรค์สื่อผสม, จิตกรรม ระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมศิลปินแห่งชาติสัญจร ด่านทอดงานศิลป์สู่เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมามีคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร และสามภาคคว้าวางวัล ซึ่งประกอบไปด้วย

- รางวัลเหรียญเงิน การสร้างสรรค์สื่อผสม ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ นายรุ่งโรจน์ ปีกการะนัง และ นายสมบุญ นุญยก
- รางวัลชมเชย การสร้างสรรค์สื่อผสม ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ นายชัยชนะ เป็นนรินทร์
- รางวัลชมเชย การสร้างสรรค์จิตรกรรม ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ นายธีรยุทธ มุงคุณคำขาว



- ปรัชญา** มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- วิสัยทัศน์** ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล
- พันธกิจ** มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดพันธกิจที่สำคัญเพื่อสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากลไว้ 6 ประการดังนี้
  - 1) ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
  - 2) วิจัย สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย
  - 3) บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้
  - 4) อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
  - 5) ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
  - 6) ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

คณิธีรณประจําภาวักยาลัย สุวิโชค ชน สุโต โทติ ผู้มีความรู้ดี ย่อมเป็นเด่นในหมู่ชน

คํานิยมหลักขององภาวักยาลัย มีวิสัยทัศน์ ชื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา พัฒนาสังคม

ดอกไม้สัญลักษณ์ประจําภาวักยาลัย ดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูณ

**เอกลักษณ์** มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น **อัตลักษณ์** บัณฑิตมีสำนึกดี มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา